

## นโยบายความเป็นส่วนตัวของ NITI

### Privacy Policy of NITI

จัดทำเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2019

NITI ได้จัดทำนโยบายนี้ขึ้นเพื่อต้องการให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่าเราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไรและวิธีการที่คุณสามารถใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิ่งสำคัญสำหรับเราคือการปกป้องความลับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ และทั้งหมดที่คุณเปิดเผยกับเรา คุณในฐานะผู้ใช้บริการของเรามีสิทธิ์รับทราบและเข้าใจหลักปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเราก่อนจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณให้กับเรา

เมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลนี้กับเรา เราจะสามารถทำให้บริการเหล่านี้ดียิ่งขึ้นโดยการพัฒนาและปรับปรุงระบบเพื่อช่วยให้คุณสามารถทำการติดต่อหรือแบ่งปันข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว

เมื่อใช้บริการของเราอย่างยินยอมแสดงว่าคุณยินยอมที่จะให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ โปรดใช้เวลาทำความเข้าใจหลักปฏิบัติของเราและหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราโปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ [contact@niti.app](mailto:contact@niti.app)

### การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เราเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปที่คุณมอบให้ เช่น ชื่อ หรือรายละเอียดของที่อยู่อีเมล เบอร์โทร ฯลฯ เป็นต้น
2. NITI ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ NITI ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

### การใช้ข้อมูลการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. NITI จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นเช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อให้บริการ รักษา ป้องกัน และปรับปรุง พัฒนาบริการใหม่และเรายังใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตรวจสอบการชำระเงินค่าต่าง ๆ เช่น เงินค่าส่วนกลาง ใน NITI เท่านั้น
2. NITI ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ NITI ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3. ในกรณี NITI ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ NITI เป็นต้น NITI จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ NITI
4. เราอาจใช้ชื่อที่คุณให้ไว้สำหรับโปรไฟล์ของคุณกับบริการทั้งหมดของเราที่จำเป็นต้องใช้ นอกจากนี้ เราอาจเปลี่ยนชื่อในอดีตที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณเพื่อให้ชื่อของคุณแสดงขึ้นเหมือนกันในบริการทั้งหมดของเรา หากผู้ใช้รายอื่นมีอีเมลของคุณอยู่แล้วหรือมีข้อมูลอื่นที่ระบุตัวคุณ เราอาจแสดงข้อมูลโปรไฟล์สาธารณะของคุณ เช่น ชื่อและรูปภาพให้พวกเขาเห็น

### สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคลนี้ และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ๆ มีสิทธิ เลือกว่าจะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใด ๆ จาก NITI ก็ได้ โดยเพียงแค่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ NITI ทราบในหน้าเว็บ <http://niti.app>

### การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน NITI จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น NITI จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัย สำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

### การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ NITI ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของ NITI สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้”

แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม หรือ ท่อง ทั้งนี้ NITI จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือในกิจกรรมอื่นของ NITI เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ NITI ต่อไป

### **การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว**

NITI อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น NITI จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่จะเข้าชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ NITI

### **การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับ NITI**

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบาย ความเป็นส่วนตัวหรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ NITI ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ NITI ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ NITI ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

บริษัท เน็คซ์ คอปอเรชั่น จำกัด ที่อยู่ 218 ชั้น 3 อาคารชินวัตรวิชัย ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

โทรศัพท์ 02-047-0693

E-mail [contact@niti.app](mailto:contact@niti.app)